



ประกาศโรงพยาบาลภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลและกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ตามประกาศโรงพยาบาลภูเก็ต ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) รับสมัครตั้งแต่วันที่
๒๐ สิงหาคม - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และจะกำหนด วัน
เวลา และสถานที่สอบ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงาน
รักษาความปลอดภัย) ได้เสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้ว โรงพยาบาลภูเก็ตจึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี หากปรากฏ
ภายหลังว่า มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัดเลือกรายนั้น จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ ในตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภูวีส เพยลุง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเก็ต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลกุเพ็ญ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย			๑. สอบ วันพุธ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
๑	๐๐๐๑	นายศุภกิตติ์ สมภารวงศ์	- ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๒	๐๐๐๒	นายผดุงพล สมฤทธิ์	เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๓	๐๐๐๓	นายณัฐพล เมงคุด	๒. สถานที่สอบ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกุเพ็ญ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

- ๑. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
- ๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ
- ๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบทุกครั้ง
- ๔. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบภายหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ